

Số: /BC-UBND

Đắk Lắk, ngày tháng 12 năm 2022

## BÁO CÁO

### Tình hình triển khai thực hiện Quyết định số 2152/QĐ-TTg ngày 18/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ năm 2022

Thực hiện Công văn số 1727/UBND-HTQT ngày 12/10/2022 của Ủy ban Dân tộc về việc báo cáo tình hình triển khai thực hiện Quyết định số 2152/QĐ-TTg ngày 18/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ năm 2022; Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk báo cáo kết quả thực hiện như sau:

#### I. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI

##### 1. Khái quát đặc điểm, tình hình vùng đồng bào DTTS và miền núi

Tỉnh Đắk Lắk nằm ở trung tâm vùng Tây Nguyên, có vị trí địa lý đặc biệt quan trọng về an ninh, chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội; dân số khoảng 1,9 triệu người với 49 dân tộc cùng sinh sống, trong đó dân tộc thiểu số (DTTS) hơn 667 nghìn người, chiếm 35,7% dân số toàn tỉnh, phân bố rải rác ở đều khắp 184/184 xã, phường, thị trấn của tỉnh; ngoài các dân tộc đã cư trú lâu đời như: Ê đê, M'ông, Gia Rai... còn có rất đông đồng bào DTTS ở các tỉnh khác di cư tới lập nghiệp và không ngừng gia tăng về số lượng qua các năm. Toàn tỉnh, có 15 đơn vị hành chính, gồm 13 huyện, 01 thị xã, 01 thành phố; có 02 huyện nghèo (*M'Drắk, Ea Súp*) và 04 xã biên giới; 184 xã, phường, thị trấn; 2.152 thôn, buôn, tổ dân phố, trong đó có 531 buôn đồng bào DTTS tại chỗ. Toàn tỉnh có 54 xã Khu vực III, 05 xã Khu vực II, 71 xã, phường, thị trấn thuộc Khu vực I; 519 thôn ĐBKK thuộc vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2025. Tỷ lệ hộ nghèo năm 2021 theo chuẩn nghèo giai đoạn 2022 - 2025: Toàn tỉnh có 63.642 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ hơn 12,79%, trong đó, hộ nghèo dân tộc thiểu số có 41.515 hộ, chiếm tỷ lệ 65,23% tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh.

Hiện nay, toàn tỉnh có 495 thôn, buôn, tổ dân phố thực hiện sáp nhập, 01 thôn giải thể, 01 thôn thành lập mới, trong đó có 131 thôn đặc biệt khó khăn thực hiện sáp nhập (*xã khu vực I: 12 thôn, xã Khu vực II: 3 thôn, xã Khu vực III: 116 thôn*). Thực hiện Điều 2 Quyết định số 612/QĐ-UBND ngày 16/9/2021 của Ủy ban Dân tộc; tỉnh Đắk Lắk đã tiến hành rà soát, xác định theo tiêu chí và lập hồ sơ theo quy định tại Quyết định số 33/2020/QĐ-TTg ngày 12/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ đối với 238 thôn, buôn, tổ dân phố được thành lập sau khi sáp nhập, giải thể, thành lập mới và đã gửi Ủy ban Dân tộc thẩm định và quyết định

điều chỉnh, bổ sung. Theo kết quả thẩm định của tỉnh Đắk Lắk tại Báo cáo số 114/BC-UBND ngày 18/5/2022 về kết quả rà soát, xác định thôn buôn đặc biệt khó khăn đối với các thôn buôn đã chia tách, sáp nhập, giải thể hoặc đổi tên trên địa bàn tỉnh: Có 83/238 thôn, buôn sau khi sáp nhập, giải thể, thành lập mới đạt tiêu chí đặc biệt khó khăn (*xã khu vực I: 11 thôn, xã khu vực II: 03 thôn, xã khu vực III: 66 thôn*).

Trong năm 2022, tình hình kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi tương đối ổn định; an ninh, chính trị và trật tự an toàn xã hội cơ bản được giữ vững; Nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự quản lý điều hành của chính quyền và sự hoạt động của hệ thống chính trị. Tình hình vượt biên trái phép và hoạt động tôn giáo trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trong thời gian vừa qua trên địa bàn tỉnh đã được kiểm soát; đồng bào chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, phát luật của Nhà nước, an tâm lao động sản xuất, ổn định cuộc sống.

## **2. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện**

Thực hiện Quyết định số 2152/QĐ-TTg ngày 18/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ; Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 5225/KH-UBND ngày 14/6/2021 về thực hiện Đề án “Tăng cường hợp tác quốc tế hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đến năm 2025”.

Triển khai thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh; các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố đã chủ động xây dựng, ban hành Kế hoạch của cơ quan, đơn vị mình; tăng cường hợp tác, trao đổi, cung cấp thông tin nhằm thu hút nguồn vốn đầu tư, khoa học kỹ thuật của các tổ chức quốc tế, tập thể, cá nhân ở nước ngoài đầu tư hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi.

## **II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN TRONG NĂM 2022**

### **1. Công tác quản lý nguồn viện trợ phi Chính phủ nước ngoài**

Từ tháng 01/2022 đến nay, toàn tỉnh đã vận động được 25 khoản viện trợ phi chính phủ nước ngoài từ 14 nhà tài trợ nước ngoài, có tổng giá trị cam kết tài trợ toàn dự án hơn 4,340 triệu USD, tương đương khoảng 98,8 tỷ đồng, tập trung ở các lĩnh vực như: Nông nghiệp, y tế, giáo dục, bảo tồn văn hóa công chiêng, an sinh xã hội và cải thiện sinh kế cho người dân. Trong đó, có 20 khoản viện trợ đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tiếp nhận với tổng vốn cam kết toàn dự án là 1,761 triệu USD; trong đó, vốn viện trợ gần 1,678 triệu USD, vốn đối ứng hơn 83.000 USD) đạt 129% mục tiêu của Chương trình tăng cường hợp tác và xúc tiến vận động viện trợ PCPNN giai đoạn 2020 - 2025 của tỉnh (kế hoạch là 1,3 triệu

USD/năm); có 05 khoản viện trợ đang làm thủ tục với tổng số vốn là 2,579 triệu USD (trong đó, vốn viện trợ gần 2,536 triệu USD). Tỉnh Đắk Lắk luôn chủ động triển khai công tác vận động viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam (trước đây được gọi là viện trợ phi chính phủ nước ngoài - PCPNN), ưu tiên hướng viện trợ vào các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng có nhiều đồng bào DTTS nhằm góp phần hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội của các vùng này. Đã triển khai tích cực các hoạt động như: Rà soát nhu cầu kêu gọi viện trợ của tất cả địa phương trong tỉnh, lập cơ sở dữ liệu nhằm chủ động hơn trong việc cung cấp thông tin cho các nhà tài trợ tiềm năng khi có dịp tiếp xúc; giới thiệu các nguồn viện trợ từ Tổng lãnh sự quán Nhật Bản tại thành phố Hồ Chí Minh đến các cơ quan, địa phương để chủ động tiếp cận và vận động tài trợ cho tỉnh; đồng thời, hướng dẫn hỗ trợ các cơ quan, địa phương trong tỉnh vận động viện trợ từ các nhà tài trợ nước ngoài cho các cơ quan, địa phương trong tỉnh; tổ chức thành công Hội nghị gặp gỡ các nhà tài trợ nước ngoài tại tỉnh vào tháng 9/2022 nhằm giới thiệu nhu cầu kêu gọi viện trợ của tỉnh, tăng cường đối thoại, thắt chặt quan hệ hợp tác với các nhà tài trợ trong quá trình hoạt động tại tỉnh; giải quyết thủ tục nhanh chóng, tạo điều kiện thuận lợi cho các đoàn từ các tổ chức PCPNN đến tỉnh để khảo sát dự án mới hoặc làm việc trong khuôn khổ các khoản viện trợ đang thực hiện; đồng thời, thường xuyên trao đổi thông tin với các cơ quan chuyên môn, phối hợp quản lý chặt chẽ hoạt động của các tổ chức PCPNN tại tỉnh theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

## **2. Công tác triển khai huy động, đa dạng hoá nguồn vốn cho phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi**

Trong khuôn khổ dự án phát triển cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu để hỗ trợ sản xuất cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số vùng Tây Nguyên sử dụng vốn vay ADB, tỉnh Đắk Lắk đăng ký nguồn vốn từ các nhà tài trợ 2 hợp phần đầu tư dự án, tổng vốn dự kiến là 38,45 triệu USD, tương đương 875,122 tỷ đồng tại Công văn số 9777/UBND-TH ngày 08/10/2021 (*đã được Ủy ban Dân tộc tổng hợp, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính xem xét, thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Công văn số 103/UBNDT-KHTC*), cụ thể:

- Hợp phần 1: Nâng cấp cơ sở hạ tầng giao thông

Nâng cấp, sửa chữa đường giao thông liên huyện Krông Ana - Lắk, quy mô gồm: Tuyến đường dài 11km và xây dựng 01 cây cầu bê tông cốt thép.

- Hợp phần 2: Cải thiện cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất nhằm hỗ trợ phát triển kinh tế cho đồng bào dân tộc thiểu số, gồm 03 tiểu dự án:

+ Tiểu dự án 1: Hệ thống trạm bơm và tưới tiêu chảy huyện Krông Buk; quy mô cấp nước cho 150 ha cà phê.

+ Tiểu dự án 2: Nâng cấp trạm bơm tưới xã Cư Huê, huyện Ea Kar; quy mô cấp nước cho 400 ha cà phê và 100 ha lúa nước.

+ Tiểu dự án 3: Hệ thống kênh tưới tự chảy cấp 1, 2 huyện Buôn Đôn (giai đoạn 2); quy mô cấp nước cho 7.500 ha cà phê và 30.000 hộ dân.

### **III. ĐÁNH GIÁ CHUNG**

#### **1. Thuận lợi**

Tỉnh Đắk Lắk thường xuyên tổ chức rà soát, tổng hợp nhu cầu kêu gọi viện trợ để lập cơ sở dữ liệu, chủ động hơn trong việc cung cấp thông tin cho các nhà tài trợ tiềm năng khi có dịp tiếp xúc. Xây dựng danh sách các tổ chức Phi chính phủ nước ngoài có lĩnh vực tài trợ và Nhân thân phù hợp với đặc thù của tỉnh. Giải quyết thủ tục nhanh chóng, tạo điều kiện thuận lợi cho nhiều đoàn từ các tổ chức Phi chính phủ nước ngoài đến tỉnh để khảo sát dự án mới hoặc làm việc trong khuôn khổ các dự án đã tài trợ; quản lý chặt chẽ hoạt động của các tổ chức Phi chính phủ nước ngoài tại tỉnh theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Trong bối cảnh nguồn vốn địa phương còn nhiều hạn chế, để xây dựng tỉnh Đắk Lắk phát triển nhanh, bền vững, trở thành trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa khu vực Tây Nguyên, các nguồn vốn hỗ trợ đầu tư phát triển, viện trợ Phi chính phủ nước ngoài có vai trò quan trọng, bổ sung một phần cho ngân sách nhà nước để đầu tư phát triển - là đòn bẩy thúc đẩy phát triển, đầu tư từ các nguồn vốn khác. Công tác thu hút viện trợ của các nước, tổ chức quốc tế, tập thể, cá nhân ở nước ngoài góp phần thúc đẩy phát triển nông nghiệp nông thôn, cũng như phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi.

#### **2. Khó khăn, hạn chế**

Do tình hình đặc thù về an ninh, chính trị của tỉnh, việc tiếp xúc và cung cấp thông tin cho các tổ chức Phi chính phủ nước ngoài hết sức thận trọng nên hiệu quả vận động viện trợ Phi chính phủ nước ngoài chưa cao.

Một số địa phương chưa chủ động trong công tác vận động các nguồn viện trợ Phi chính phủ nước ngoài do thiếu kỹ năng xây dựng dự án xin viện trợ, thiếu thông tin về nhà tài trợ tiềm năng...

Nhu cầu viện trợ của các địa phương trong tỉnh chủ yếu tập trung vào đầu tư cơ sở hạ tầng, nguồn vốn kêu gọi lớn, chưa đảm bảo tính cấp thiết, trong khi xu hướng tài trợ hiện nay của các tổ chức Phi chính phủ nước ngoài là tập trung hỗ trợ kỹ thuật, nâng cao năng lực.

### **3. Bài học kinh nghiệm**

- Cần có sự chủ động phối hợp chặt chẽ giữa các Sở, ban, ngành và địa phương trong tỉnh để tăng cường trao đổi thông tin, nâng cao hiệu quả của công tác vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài, thúc đẩy hợp tác quốc tế nhằm hỗ trợ phát triển vùng dân tộc thiểu số.

- Cần nâng cao năng lực cho đội ngũ trực tiếp làm công tác vận động viện trợ, khuyến khích và tạo điều kiện cho đội ngũ này phát huy tinh thần tự giác học hỏi để phát triển các kỹ năng cần thiết phục vụ chuyên môn, tham gia đầy đủ các buổi tập huấn có liên quan. Tăng cường trao đổi thông tin, nâng cao hiệu quả của công tác vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài, thúc đẩy hợp tác quốc tế nhằm hỗ trợ phát triển vùng dân tộc thiểu số.

### **IV. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2023**

1. Cụ thể hóa các cơ chế, chính sách của Trung ương, bổ sung, hoàn thiện hệ thống văn bản của tỉnh về quản lý, sử dụng nguồn viện trợ của các tổ chức quốc tế, tổ chức Phi chính phủ nước ngoài,... đảm bảo thuận tiện và dễ thực hiện.

2. Tăng cường thu hút, kêu gọi sự quan tâm, giới thiệu trong việc vận động các tổ chức Phi chính phủ nước ngoài đến hoạt động tài trợ cho các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030.

3. Cung cấp thông tin kịp thời, chính xác về nhu cầu thu hút và vận động viện trợ của các dự án đầu tư phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi cho các cơ quan, tổ chức quốc tế.

4. Cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức, doanh nghiệp nước ngoài đầu tư vào vùng đồng bào DTTS và miền núi.

5. Tích cực tuyên truyền về hiệu quả của nguồn vốn đầu tư, viện trợ nước ngoài cho các tổ chức tài trợ.

6. Bố trí nguồn ngân sách địa phương cho hoạt động chuẩn bị dự án nhằm thu hút, vận động viện trợ, đồng thời ưu tiên bố trí nguồn vốn đối ứng để thực hiện các dự án đầu tư cho vùng đồng bào DTTS và miền núi.

### **V. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ**

Đề nghị Ủy ban Dân tộc và các Bộ, ngành Trung ương quan tâm, tạo điều kiện, phân bổ nguồn vốn viện trợ của các Chính phủ, tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ nước ngoài cho tỉnh Đắk Lắk để thực hiện các dự án đầu tư, hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi; tăng cường hướng dẫn,

tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ để nâng cao kiến thức, kỹ năng vận động, quản lý và sử dụng viện trợ cho các địa phương.

Trên đây là báo cáo tình hình triển khai thực hiện Quyết định số 2152/QĐ-TTg ngày 18/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ năm 2022 trên địa bàn tỉnh; Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk báo cáo Ủy ban Dân tộc theo quy định./.

***Nơi nhận:***

- Ủy ban Dân tộc (*để báo cáo*);
- CT, PCT UBND tỉnh (Đ/c Võ Văn Cảnh) (*để chỉ đạo*);
- Phó CVP UBND tỉnh (Đ/c Dũng) (*để theo dõi*);
- Trung tâm CN&CTTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, NC (V.k.05b).

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Võ Văn Cảnh**